



# สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน The Association of Private Schools for English Program

ศูนย์ประสานงาน : โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 336/7 สาทรประดิษฐ์ 20 ยานนาวา กทม. 10120 โทร.02-212-9930-1

ที่ สอส.2557/09

สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษ  
เป็นสื่อการสอน

4 กันยายน 2557

เรื่อง ชี้แจงปัญหาการขออนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศเพิ่มเติม และขอเข้าพบ  
เพื่อรับทราบแนวทางการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน

เรียน ท่านประธานกรรมการคุรุสภา

อ้างถึง หนังสือสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนที่สอส. 2557/08 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557

ตามที่สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนมีหนังสือถึงคุรุสภา ถึงประเด็น  
ปัญหาต่าง ๆ ในการขออนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศนั้น ด้วยทางสมาคม  
ยังไม่ได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหา ในขณะที่ได้รับแจ้งปัญหาเข้ามาเพิ่มเติมจากโรงเรียนต่าง ๆ  
จึงขออนุญาตเรียนชี้แจง เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ท่านได้โปรดพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

1.) เรื่องการไม่รับรองมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  
เช่น วิทยาลัยนานาชาติ ม.รามคำแหง ม.บูรพา หรือ ม.อัสสัมชัญ เปิดหลักสูตรปริญญาตรีด้านการศึกษา  
แต่พบว่าไม่ได้รับการรับรอง โดยคุรุสภาให้เหตุผลว่าทางมหาวิทยาลัยไม่ส่งหลักสูตรมาให้รับรอง  
และแจ้งให้ครูต่างชาติเรียนในระบบออนไลน์ของต่างประเทศ ซึ่งคุรุสภาแนะนำได้เพียงมหาวิทยาลัยเดียว  
คือมหาวิทยาลัย Nottingham ของประเทศอังกฤษ แต่เมื่อโรงเรียนได้สอบถามถึงข้อมูลหลักสูตร online  
ของประเทศอื่นที่คุรุสภารับรอง กลับยังไม่มีข้อมูล

2.) เรื่องครูชาวต่างประเทศที่ทดสอบมาตรฐานแต่ยังไม่ครบทุกวิชา จากที่สมาคมได้ขอความ  
อนุเคราะห์ให้คุรุสภาจัดทดสอบมาตรฐานบ่อยขึ้น จากเดิมที่จัดสอบเพียงปีละครั้ง หากแต่ทราบในเวลา  
ต่อมาว่าคุรุสภาได้ยกเลิกการทดสอบมาตรฐานไปแล้ว ซึ่งมีครูชาวต่างประเทศจำนวนมากที่สอบแล้ว  
แต่ยังไม่ครบทุกมาตรฐาน เท่ากับเป็นการปิดโอกาสในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครู  
ชาวต่างประเทศ

ทางสมาคมเชื่อมั่นว่าคุรุสภากำลังพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว อยู่ในขณะนี้ แต่เนื่องด้วย  
มีโรงเรียนจำนวนไม่น้อยต่างประสบปัญหาจากระเบียบหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งต้องการการ  
แก้ไขโดยเร่งด่วน เพราะหากไม่ได้รับหนังสืออนุญาตจากคุรุสภา ครูชาวต่างประเทศจะไม่สามารถ



สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน  
The Association of Private Schools for English Program

ศูนย์ประสานงาน : โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 336/7 ซาธุประดิษฐ์ 20 ยานนาวา กทม. 10120 โทร.02-212-9930-1

ต่อไปอนุญาตทำงานหรือขออยู่ในประเทศต่อไปอีกได้ ทำให้โรงเรียนขาดแคลนครูชาวต่างประเทศ ทางสมาคมจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ อนุญาตให้ทางสมาคมเข้าพบเพื่อชี้แจงสภาพปัญหา และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าวจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ทางสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่าน ในการอนุญาตให้ทางสมาคมเข้าพบ ทางสมาคมขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายพิสุทธิ์ ยงค์กมล)

นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน  
ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน

ผู้ประสานงาน : นายพิชชาจักร ชิมเมฆ

โทร.0 2212 9930-1 ต่อ 102

โทรสาร 0 2674 0499

E-mail: chuthipitchanan@hotmail.com

(นางนิตสา ศรีวัฒนจันทร์)  
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปงานธุรการ  
# 1057